



HƯNG HÀ

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Việc thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên địa bàn huyện Hưng Hà đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.



Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thái Hưng (Hưng Hà) hướng dẫn người dân cách đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Xây dựng hạt nhân chính trị

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở đảng. Ngoài duy trì thực hiện đúng thời gian sinh hoạt chi bộ hàng tháng,

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách 59 tổ chức cơ

sở đảng và kịp thời điều chỉnh khi có thay đổi. Các đồng chí được phân công đều bám sát cơ sở, mỗi lần về dự sinh hoạt chi bộ đều thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội; lắng

nghe đảng viên trực tiếp để đạt ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên; tham gia góp ý về quy trình, cũng như nội dung sinh hoạt sao cho đúng và sát với thực tế. Sự quan tâm sâu sát của cán bộ đã giúp chất lượng sinh hoạt của chi bộ được cải thiện rất nhiều, tinh thần của đảng viên theo đó cũng được nâng cao. Nhiều khó khăn ở địa phương, cơ sở được hướng dẫn tháo gỡ, hoặc báo cáo với Thường trực Huyện ủy có phương án giải quyết kịp thời. Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu (CBKM) trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ huyện thời gian qua cũng đã tạo hiệu ứng tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Trong 2 năm 2022 - 2023, toàn Đảng bộ huyện có 39 chi bộ được công nhận đạt CBKM. Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lựa chọn 67 chi bộ xây dựng mô hình CBKM.

Theo ông Tống Xuân Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Thái Hưng: Năm 2023, địa phương có 2 chi bộ được công nhận đạt CBKM là Chi bộ thôn Dương Khê và Chi bộ Trường Mầm non. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục lựa chọn 2 chi bộ để tập trung chỉ đạo xây dựng CBKM. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, nhìn chung các chi bộ đăng ký xây dựng CBKM đều tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, coi trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp và học sinh THPT, đồng bào có đạo. Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 649 đảng viên mới. Bà Bùi Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ Trường THPT Hưng Nhân cho biết: Hàng năm, Chi bộ chủ động rà soát, lựa chọn học sinh ưu tú đi học các lớp tìm hiểu về Đảng. Chỉ tính riêng năm học vừa qua, Trường có 11 học sinh là đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Song song với chú trọng công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng còn nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2024, các cấp ủy trong Đảng bộ huyện đã làm thủ tục khai trừ 29 trường hợp, xóa tên 35 trường hợp, rút khỏi Đảng 53 trường hợp. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) từ đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy

xã Chí Hòa: Trong 3 năm qua, Đảng ủy đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát đối với 46 lượt tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát chuyên đề đối với 27 lượt tổ chức đảng và đảng viên. Các nội dung KTGS đều là những vấn đề nhạy cảm, để phát sinh sai phạm như quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... Vì vậy, việc triển khai thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Với tinh thần tiến công mạnh mẽ, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà chỉ đạo các tổ chức đảng chú trọng công tác tự KTGS, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Tăng cường công tác KTGS và kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm có biểu

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chú trọng KTGS việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Đảng ủy thị trấn Hưng Nhân; UBKT các cấp trong huyện đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên, sau kiểm tra có 3 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 10 đồng chí, cảnh cáo đối với 7 đồng chí, cách chức 3 đồng chí và khai trừ 5 đồng chí; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 1 đồng chí; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đồng chí.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng và các cơ quan trong khối Nội chính trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; quan tâm chỉ đạo việc phối hợp trong công tác đấu tra, truy tố, xét xử; bảo đảm các vụ án được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

ĐÀO QUẢN

Tác phẩm tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Sao vương vùng biển vào mùa huấn luyện

Tháng 9 là thời gian lực lượng dân quân biển huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS 2 huyện Tiên Hải, Thái Thụy đã chủ động xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện nhằm nâng cao khả năng cơ động, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân biển, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.



Đại đội 4 Dân quân giải tập trung luyện tập các phương án bảo vệ khu vực biên giới biển của tỉnh.

Sau khi cùng các lực lượng của địa phương tham gia khắc phục hậu quả bão số 3, lực lượng dân quân biển của huyện Tiên Hải bước ngay vào nhiệm vụ huấn luyện. Chỉ Vũ Thị Xuyên, Đại đội 4 Dân quân giải tập trung huyện Tiên Hải chia sẻ: Năm nay là năm thứ ba tôi gắn bó với đơn vị; nhờ sự chỉ bảo tận tình của giáo viên và của các chị em trong Đại đội, tôi đã sử dụng thành thạo pháo phòng không 37mm, phối hợp nhuần nhuyễn với các chị em trong thực hành tác chiến. Mong chúng tôi sẽ có một mùa huấn luyện thành công, góp sức nhỏ bé của mình bảo vệ Tổ quốc.

Đình, Đại đội 4 Dân quân giải tập trung huyện Tiên Hải cho biết: Với quyết tâm cao nhất là phối hợp nhuần nhuyễn, làm chủ vũ khí, trang bị, chị em trong Đại đội quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong mùa huấn luyện năm 2024. Năm nay chúng tôi được học thêm lý thuyết bắn súng; tình hình quốc phòng, an ninh trên biển; một số phương pháp hoạt động chiến đấu trị an trên biển; một số kỹ thuật cấp cứu, cứu hộ trên biển. Nếu như trước kia chị em còn bỡ ngỡ nhiều với vũ khí, trang bị mới thì nay đã thuần thục. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm, đơn vị luôn có trên 80% lực lượng đạt kết quả bắn giỏi, năm nay chúng tôi quyết tâm sẽ vượt con số ấy.

Tại Thái Thụy, những chiến sĩ dân quân biển cũng đang hăng say huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Dân quân Vũ Trí Hiếu, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Công việc của tôi phụ thuộc rất nhiều vào nghề đi biển nên để tham gia đầy đủ thời gian huấn luyện tôi phải sắp xếp công việc hợp lý. Qua sự hướng dẫn của cán bộ Ban CHQS huyện, chúng tôi đã nắm vững kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu trong từng trường hợp, tình huống cụ thể và ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Khi hành nghề trên biển, chúng tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, báo cáo tình hình kịp

thời về cho các cấp để xử lý. Năm 2024 có 310 dân quân biển của 2 huyện Thái Thụy, Tiên Hải tham gia huấn luyện. Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Xác định dân quân biển là lực lượng quan trọng đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nói chung và an ninh biên giới biển của tỉnh nói riêng, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng này vững mạnh cả về chất và lượng. Bộ CHQS tỉnh thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức thông qua giáo án, bài giảng nghiêm túc, chặt chẽ cũng như làm tốt công tác tập huấn cho các đối tượng liên quan. Quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên coi cán bộ xuống theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những khâu yếu trong huấn luyện, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, sát với thực tế. Cùng với bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả", Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cách xử trí các tình huống gặp nạn, chiến thuật kỹ thuật bắn súng bộ binh trên biển... Từ khi thành lập lực lượng dân quân biển và được tham gia các đợt huấn luyện, bà con ngư dân thêm yên tâm hoạt động đánh bắt trên biển, vươn ra ngư trường và bám biển dài ngày hơn vì khả năng tự vệ được nâng cao.

Năm 2023, qua kiểm tra có trên 80% dân quân biển đạt kết quả khá, giỏi, nhiều đồng chí có kết quả huấn luyện tốt, được cử tham gia các hội thi, hội thao do Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tổ chức và đạt giải cao. Năm 2024, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu huấn luyện dân quân biển đủ các nội dung, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 85% trở lên đạt kết quả khá, giỏi.

TIẾN ĐẠT

Phát huy vai trò của dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học của con em trong dòng họ, từ nhiều năm nay, các dòng họ trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban khuyến học với mục tiêu đặt ra là động viên con em trong dòng họ đi học đúng độ tuổi và phấn đấu học giỏi, chăm ngoan. Đồng thời, khuyến khích các gia đình trong dòng họ phát huy tinh thần học tập suốt đời bằng nhiều hình thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nền văn minh, đời sống văn hóa tại địa phương.

Dòng họ Nguyễn Hữu là một trong những dòng họ lớn của 33 dòng họ thuộc xã Duyên Hải (Hưng Hà) với 715 gia đình, 2.160 nhân khẩu. Từ những năm 1990, hội đồng gia tộc đã đặc biệt quan tâm đến việc học của con cháu, coi việc học là tài sản vô giá của mỗi gia đình và của cả dòng họ. Năm 1997, hội đồng gia tộc đã thành lập ban khuyến học, khuyến tài của dòng họ và xây dựng quỹ khuyến học, được con cháu dòng họ đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Hữu Lượng, trưởng ban khuyến học dòng họ Nguyễn Hữu cho biết: Để có nguồn kinh phí khen thưởng, ban khuyến học dòng họ đã tuyên truyền, vận động mọi thành viên trong dòng họ xây dựng quỹ khuyến học theo định mức chung từ 100.000 - 200.000 đồng/khẩu. Đồng thời, khuyến khích con em thành đạt có điều kiện ủng hộ, xây dựng quỹ. Nhờ thế, từ 15 triệu đồng lúc ban đầu đến nay quỹ khuyến học của dòng họ đã nâng lên 140 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày giỗ tổ 22/11 âm lịch, hội đồng gia tộc tổ

chức phát thưởng cho các cháu. Cùng với việc động viên con cháu học tập, người lớn tuổi cũng tích cực tham gia học tập dưới nhiều hình thức và tham gia các chương trình tập huấn do Trung tâm Học tập cộng đồng xã tổ chức. Đến nay, trong dòng họ có 97% gia đình đăng ký và đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Đối với dòng họ Bùi Văn, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), công tác khuyến học đã có từ lâu đời và hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải đến năm 2000, thực hiện chủ trương về công tác khuyến học, khuyến tài của Đảng và Nhà nước, ban khuyến học dòng họ mới chính thức được thành lập. Các hội viên trong ban khuyến học có nhiệm vụ động viên con, cháu trong gia đình học chăm, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện; khuyến khích, động viên người lớn thường xuyên học tập, giữ gìn truyền thống gia phong, dòng họ. Công tác xây dựng và tổ

chức trao quỹ khuyến học của dòng họ Bùi Văn được thực hiện nên nếp, thường xuyên. Ông Bùi Văn Chính, trưởng ban khuyến học dòng họ Bùi Văn chia sẻ: Đến nay dòng họ Bùi Văn đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong họ là trên 70 triệu đồng. Trước thêm năm học 2024 - 2025, dòng họ đã khen thưởng, trao 115 suất quà cho các cháu có thành tích trong học tập và các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Nhờ phát huy truyền thống hiếu học và sự nỗ lực của các thành viên trong dòng họ, đến nay dòng họ có 2 tiến sĩ, trên 40 người có trình độ đại học và trên đại học, nhiều gia đình 2 thế hệ đều có trình độ đại học; nhiều người con của dòng họ đã có vị trí quan trọng trong quân đội, công an nhân dân và lãnh đạo chủ chốt của huyện và xã.

Dòng họ Nguyễn Hữu và dòng họ Bùi Văn là 2 trong rất nhiều dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Mỗi dòng họ có

một cách thức khuyến học riêng, nhưng đều chung mục đích là nuôi dưỡng và phát huy giá trị truyền thống, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của tổ tiên; coi sự học là đạo lý, coi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chính trong phát triển văn hóa dòng họ. Đồng thời, gắn kết phong trào xây dựng dòng họ học tập với các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Hiếu học là truyền thống lâu đời của người Việt, trong đó, việc xây dựng dòng họ học tập có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong mỗi gia đình, mỗi địa phương. Công tác khuyến học trong dòng họ không chỉ dừng lại ở việc thành lập quỹ khuyến học, trao học bổng, tuyên dương khen thưởng hay hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, mà rộng hơn, đó là sự khuyến khích học tập suốt đời của tất cả mọi người, ở mọi độ tuổi, ngành nghề... để có tri thức mới, hình thành những kỹ năng mới giúp lao động hiệu quả hơn, cuộc sống văn minh, hạnh phúc hơn, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập.

ĐẶNG ANH



Nhiều con em của dòng họ Nguyễn Hữu đang theo học tại Trường Tiểu học Duyên Hải (Hưng Hà).